

คำนิยามของความยินยอม

ความยินยอม คือการตัดสินใจที่ทราบดี สมจริตใจ และเห็นชอบระหว่างผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ

อาจให้ความยินยอมโดยวาจาหรือการกระทำ

ทราบเท่าที่คำพูดหรือการกระทำเหล่านั้นเกิดจากการอนุญาตที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ

การเงยบั้นหรือการไม่ตอบโต้ใดๆ ไม่ว่าจะอย่างไร ไม่ถือว่าเป็นการแสดงความยินยอม คำนิยามของความยินยอมจะไม่ผันแปรตามเพศ ทัศนคติทางเพศ

อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ การแสดงออกทางเพศของผู้เข้าร่วม

ความยินยอมต่อการกระทำทางเพศหรือกิจกรรมทางเพศที่เห็นชอบของทั้งสองฝ่ายระหว่างหรือกับบุคคลใดๆ

ไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดความยินยอมต่อการกระทำทางเพศอื่นใด

จำเป็นต้องมีความยินยอม ไม่ว่าจะบุคคลเริ่มการกระทำภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด และ/หรือแอลกอฮอล์หรือไม่ก็ตาม

โดยแรกเริ่ม อาจให้ความยินยอมแต่ก็สามารถถอนคืนเมื่อใดก็ได้

ไม่สามารถให้ความยินยอมได้หากเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลขาดความสามารถที่จะเลือกเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศอย่างรู้เท่าทัน

การไร้ความสามารถอาจเกิดจากการขาดสติหรือกำลังหลับ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยไม่เต็มใจ หรือหากบุคคลไม่สามารถยินยอม

บางคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ สารเสพติด หรือสิ่งมีนเมาอื่นๆ อาจไร้ความสามารถและไม่สามารถยินยอมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของสิ่งมีนเมา

ไม่สามารถให้ความยินยอมเมื่อเป็นผลมาจากการบีบบังคับ การข่มขู่ การใช้กำลัง หรือการคุกคามทำให้เกิดอันตราย

เมื่อถอนคืนความยินยอมหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้อีกต่อไป กิจกรรมทางเพศต้องหยุดลง

การนิรโทษกรรมจากข้อหาการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์

สุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนที่ Rockland Community College เป็นสิ่งสำคัญที่สุด RCC ตระหนักว่านักศึกษาที่ได้อุ้ม

และ/หรือใช้สารเสพติด (ไม่ว่าการใช้นั้นจะเป็นการสมจริตใจหรือไม่สมจริตใจก็ตาม) ณ เวลาที่ความรุนแรง

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงในการนัดพบฉันทู้สาว การเฝ้าติดตาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น

อาจส่งผลที่จะรายงานเหตุการณ์นั้นเนื่องจากความกลัวถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับความประพฤติส่วนตัว RCC

ขอสนับสนุนนักศึกษาอย่างแข็งขันให้รายงานความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงในการนัดพบฉันทู้สาว การเฝ้าติดตาม

หรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้เห็นเหตุการณ์ที่กระทำด้วยเจตนาดีหรือการกระทำส่วนบุคคลในการรายงานที่มีเจตนาดีที่เปิดเผยเหตุการณ์ใดๆ

ของความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงในการนัดพบฉันทู้สาว การเฝ้าติดตาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเจ้าหน้าที่ RCC

หรือการบังคับใช้กฎหมายจะไม่เป็นไปตามการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ RCC's สำหรับความรุนแรงของนโยบายการใช้แอลกอฮอล์

และ/หรือสารเสพติดที่เกิดขึ้นใกล้เคียงหรือ ณ เวลาของอำนาจที่จะทำความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงในการนัดพบฉันทู้สาว การเฝ้าติดตาม

หรือการล่วงละเมิดทางเพศ

สิทธิพื้นฐานของนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ

รายงานต่อผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น และ/หรือตำรวจรัฐ

เปิด ไปถึงความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงในการนัดพบฉันทู้สาว การเฝ้าติดตาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกปฏิบัติอย่างจริงจัง

ตัดสินใจว่าจะเปิดโปงอาชญากรรมหรือความรุนแรงหรือไม่ และเข้าร่วมในขั้นตอน การควบคุมหรือตัดสิน และ/หรือกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นอิสระจากแรงกดดันจากสถาบัน

เข้าร่วมในขั้นตอนที่ยุติธรรม เป็นกลาง และจัดเตรียมการแจ้งเตือนที่เหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อร้องเรียน

ได้รับการปฏิบัติด้วยเกียรติและเพื่อได้รับจากบริการการให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพที่สุภาพ เป็นกลาง และให้ความเคารพของสถาบันที่ให้บริการ

เป็นอิสระจากคำแนะนำใดๆ ที่จะรายงานการกระทำผิดของบุคคลเมื่ออาชญากรรมและความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้น หรือนำจะกระทำการในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงอาชญากรรมหรือความรุนแรงนั้น

อธิบายเหตุการณ์ต่อตัวแทนของสถาบันตามที่สามารถปฏิบัติได้และไม่จำเป็นต้องกล่าวคำอธิบายของเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็น

ได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ของสถาบัน นักศึกษา ผู้ที่ถูกกล่าวหา และ/หรือผู้ตอบโต้ และ/หรือเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จักของพวกเขาภายใต้ขอบเขตอำนาจของสถาบัน

เข้าถึงการอุทธรณ์อย่างน้อยระดับหนึ่ง

ได้รับการติดตามโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เลือกผู้ซึ่งอาจช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักศึกษาที่รายงาน ผู้ที่ถูกกล่าวหา หรือผู้ตอบโต้ตลอดจนขั้นตอนการตัดสินหรือการปฏิบัติ รวมถึงระหว่างการประชุมและการรับฟังคำตัดสินที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้นทั้งหมด

ดำเนินการสิทธิทางแพ่งและการปฏิบัติทางศาสนาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวโดยขั้นตอนการสืบสวน กระบวนการยุติธรรม หรือการตัดสิน หรือการปฏิบัติของสถาบัน

สิทธินำมาใช้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นที่ถือสัญชาติ ศาสนา หลักความเชื่อ อายุ ความทุพพลภาพ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานะทางครอบครัว การตั้งครุฑ ลักษณะทางพันธุกรรม โน้มโน้ม สถานะทางการทหาร สถานะของเหยื่อจากความรุนแรงภายในครอบครัว หรือผู้ต้องหากทางอาชญากรรม และ ไม่คำนึงถึงว่าอาชญากรรมหรือความรุนแรงเกิดขึ้นในวิทยาเขต นอกวิทยาเขต หรือขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศหรือไม่

คุณมีสิทธิที่จะรายงานต่อตำรวจของมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาเขต ผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น และ/หรือตำรวจรัฐ หรือเลือกที่จะไม่รายงาน รายงานเหตุการณ์ต่อสถาบันของคุณ ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันจากการตอบโต้สำหรับการรายงานเหตุการณ์ และได้รับความช่วยเหลือและทรัพยากรต่างๆ จากสถาบันของคุณ